

ไขข้อสงสัย? เลือกแว่นนิรภัย เลนส์แว่นสีไหนเหมาะกับคุณ

แว่นตานิรภัยเป็นอุปกรณ์ป้องกันดวงตาที่หาได้ง่าย มีความทนทานและแข็งแรง ช่วยป้องกันลม แสง และเศษสิ่งของวัสดุกระเด็นเข้าสู่ดวงตา โดยคุณสามารถเลือกสีของเลนส์แว่นตานิรภัยได้ตามวัตถุประสงค์การใช้งานที่เหมาะสมกับคุณได้ดังนี้



เลนส์สีดำ

มีคุณสมบัติช่วยลดความเข้มของแสงได้ดีที่สุดในบรรดาเลนส์ต่างๆทั้งหมด เหมาะสมกับการทำกิจกรรมกลางแจ้ง อยู่ท่ามกลางแดดจัด ที่สำคัญเลนส์สีดำนับจะช่วยให้ดวงตาของเราสามารถมองเห็นภาพได้อย่างเป็นธรรมชาติที่สุด



เลนส์สีชา

คุณสมบัตที่สำคัญของเลนส์สีนี้คือ เพิ่มความคอนทราสต์(Contrast) ของภาพทำให้แยกแยะรายละเอียดต่างๆของวัตถุที่เราเห็นได้ชัดเจน โดยเลนส์สีนี้จะช่วยลดแสงพุ่งและช่วยเพิ่มวิสัยทัศน์ในการมองเห็น เช่น ขับรถหรือทำกิจกรรมกลางแจ้ง



เลนส์ใส

เลนส์ใสเป็นเลนส์ที่ยอมให้แสงผ่านได้มากกว่าเลนส์อื่น คุณจึงมองเห็นแสงสีจางตามธรรมชาติ และยังได้รับแสงสว่างสูงสุดที่ไม่บิดเบือน โดยเลนส์ใส จะมีการเคลือบสารป้องกันรังสี UV ไว้ 100% เต็ม จึงไม่ต้องกังวลว่าหากใส่เลนส์ใสแล้วเหมือนไม่ใส่แว่น

098-984-7714
www.sirirajeyeprosthesis.com



ศูนย์บริการสาขานิรภัย
โดยศูนย์ฯศิริราช



ทวิตเตอร์
ตาเทียมSRSC



ไขข้อสงสัย? เลือกแว่นนิรภัย เลนส์แว่นสีไหนเหมาะกับคุณ

แว่นตานิรภัยเป็นอุปกรณ์ป้องกันดวงตาที่หาได้ง่าย มีความทนทานและแข็งแรง ควรใส่แว่นเพื่อป้องกัน ลม แสงและเศษสิ่งของวัสดุกระเด็นเข้าสู่ดวงตา ยกเว้นเวลาอาบน้ำและตอนนอน

การใส่แว่นตานิรภัยมีความจำเป็นอย่างมากกับผู้ที่มิ่ดวงตาหรือการมองเห็นเหลือเพียงข้างเดียว เพราะเป็นผู้มีความเสี่ยงต่ออุบัติเหตุทางตาสูงกว่าบุคคลทั่วไปที่มีตามองเห็นสองข้าง เนื่องผู้ที่มีสูญเสียการมองเห็นไปหนึ่งข้าง มักจะมีความสามารถในการกะระยะใกล้ไกลและการมองเห็นภาพสามมิติแย่งกว่าปรกติและลานสายตาก็แคบลงเล็กน้อย โดยคุณสามารถเลือกสีของเลนส์แว่นตานิรภัยได้ตามวัตถุประสงค์การใช้งานที่เหมาะสมกับคุณได้ดังนี้

เลนส์สีดำ

มีคุณสมบัติช่วยลดความเข้มของแสงได้ดีที่สุดในบรรดาเลนส์ต่างๆทั้งหมด เหมาะสมกับการทำกิจกรรมกลางแจ้ง อยู่ท่ามกลางแดดจัด ที่สำคัญเลนส์สีดำนั้นจะช่วยให้ดวงตาของเราสามารถมองเห็นภาพได้อย่างเป็นธรรมชาติที่สุด

เลนส์สีเขียว

คุณสมบัติที่สำคัญของเลนส์สีนี้ คือ เพิ่มความคอนทราสต์(Contrast) ของภาพทำให้แยกแยะรายละเอียดต่างๆของวัตถุที่เราเห็น ได้ชัดเจน โดยเลนส์สีนี้จะช่วยลดแสงฟุ้งและช่วยเพิ่มวิสัยทัศน์ในการมองเห็น เช่น ขับรถหรือทำกิจกรรมกลางแจ้ง

เลนส์สีใส

เลนส์ใสเป็นเลนส์ที่ยอมให้แสงผ่านได้มากกว่าเลนส์อื่น คุณจึงมองเห็นแสงสีจริงตามธรรมชาติ และยังได้รับความสว่างสูงสุดที่ไม่บิดเบือน โดยเลนส์ใส จะมีการเคลือบสารป้องกันรังสี UV ไว้ 100% เต็ม จึงไม่ต้องกังวลว่าหากใส่เลนส์ใสแล้วเหมือนไม่ใส่แว่น